



รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ภาวะธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคครัวเรือน สะท้อนจากยอดขายสินค้าจำเป็น และสินค้าฟุ่มเฟือยที่ลดลงตามรายได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับเงินจำนำข้าวล่าช้า เนื่องจากปัญหาทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสหลังเหตุการณ์รัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการเร่งรัดการจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่เกษตรกรจนครบถ้วน ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคกระเตื้องขึ้น สำหรับการค้าของจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป. ลาว และกัมพูชาการส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัว ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำตาล ไก่สดแช่แข็ง เป็นต้น

การลงทุนภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 2 การลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในด้านอาคาร และการปรับปรุงคลังสินค้า สำหรับภาคการก่อสร้างซึ่งเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้าชะลอตัว ทั้งการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ ด้านภาคการผลิตส่วนใหญ่ชะลอตัว โดยเป็นการชะลอตัวของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวในไตรมาสนี้ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมไก่สด การผลิตเสื้อผ้ากีฬา ในด้านการใช้กำลังผลิตของอุตสาหกรรมของภาคในไตรมาสที่ 2 มีการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 ชะลอตัวจากไตรมาสแรกของปีนี้เล็กน้อย **ภาคอสังหาริมทรัพย์** ในไตรมาสที่ 2 บ้านจัดสรรเปิดโครงการใหม่น้อยลง ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมไม่มีการเปิดโครงการใหม่ และการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง และมีแนวโน้มการรับโอนของผู้ซื้อคอนโดมิเนียมต่ำกว่าเป้าหมาย ด้านราคาซื้อขายที่ดินทรงตัว หลังจากที่ดินราคาปรับตัวสูงมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 จะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากการบริโภคในภาคเป็นสำคัญแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายลง แต่ปัญหาทางการเมืองทำให้งบประมาณในโครงการภาครัฐลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลต่อการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชน แม้มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นบ้าง สำหรับห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังคงคาดการณ์ว่ายอดขายมีแนวโน้มชะลอตัวของในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 รวมทั้งการผลิตก็ยังมีแนวโน้มชะลอตัวของคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ การส่งออกยังมีความเสี่ยงในระยะสั้น จากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งผู้ส่งออกบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว จึงมีแผนการปรับสัดส่วนการส่งออกจากตลาดเอเชีย และตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น



การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ยอดจำหน่ายสินค้าจำเป็นชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลดลงค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งสอดคล้องกับรายได้ของเกษตรกรที่ได้รับเงินจำนำข้าวล่าช้ากว่าปกติ แต่ในช่วงท้ายของไตรมาสหลังเหตุการณ์รัฐประหาร มีการเร่งรัดการจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่เกษตรกรจนครบถ้วนส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคฯเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ในด้านการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในภาค **ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ การค้าวัสดุก่อสร้าง** ในไตรมาสที่ 2 ลดลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่อง **การค้ารถยนต์** ยอดจำหน่ายปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นให้ซื้อรถยนต์มากแล้ว ตั้งแต่มีโครงการรถยนต์คันแรก สำหรับแนวโน้มคาดว่าจะทรงตัว ขณะที่**ห้างสรรพสินค้า** ยอดจำหน่ายชะลอตัว สำหรับแนวโน้มคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ผู้ประกอบการค้าปลีก ค่าส่งส่วนใหญ่คาดว่าจะยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะชะลอตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวครบ รวมทั้งปัญหาการเมืองที่เริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัวจากการที่ผู้บริโภค มีความมั่นใจในการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศ สปป. ลาว และกัมพูชายังมีแนวโน้มขยายตัว เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าในหมวดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำตาล ไม้สัดแช่แข็ง เป็นต้น

การผลิต

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตในภาคส่วนใหญ่ชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัว ได้แก่ อุตสาหกรรม การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมไม้สัด การผลิตเสื้อผ้ากีฬา

ในด้านการส่งออกในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ส่วนใหญ่มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า ขณะที่ผู้ผลิตบางรายต้องประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านำเข้าจากประเทศจีน เวียดนาม บังคลาเทศ และกัมพูชา เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไม่ใช่สินค้าแบรนด์เนม และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมพรม สำหรับการส่งออกสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องพึ่งพาสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการในตลาดโลกมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีแล้ว



ในด้านการใช้กำลังผลิตของอุตสาหกรรมของภาคในไตรมาสที่ 2 มีการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 ชะลอตัวจากไตรมาสแรกของปีนี้ สำหรับการผลิตเต็มกำลังการผลิต ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งขยายตัวค่อนข้างดีจากการส่งออกในกลุ่มประเทศในเอเชีย และกลุ่มผลิตไก่สดจำหน่ายในประเทศเป็นหลักปัจจุบัน มีการขยายตัวดีจากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

สำหรับแนวโน้มการผลิต และการส่งออกในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

การลงทุน

การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ภาคการผลิตมีการลงทุนเพิ่มเพียงเล็กน้อย ขณะที่การผลิตบางส่วนยังผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในด้านอาคาร และการปรับปรุงคลังสินค้า สำหรับภาคการก่อสร้างที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ชะลอตัว ทั้งการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ประกอบกับการก่อสร้างเพื่อการบริการสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงพยาบาลของเอกชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ นักลงทุนบางส่วนเริ่มทยอยลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก สะท้อนจากเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการย้ายฐานการผลิต มีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านและขยายการลงทุนไปแล้วบางส่วน เช่น กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป และกลุ่มผลิตชุดสายไฟรถยนต์ ซึ่งทำให้โรงงานในไทยมีการผลิตลดลง เนื่องจากนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าไปตั้งโรงงานใหม่ในประเทศกัมพูชาแล้วจึงโอนการผลิตจากไทยไปบางส่วน ปัจจัยสำคัญในการย้ายฐานการผลิตคือค่าแรงงานในประเทศไทยที่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างแรงงานในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันเดือนละประมาณ 2,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มค่าแรงงานตามการเรียกร้องที่ขอเพิ่มอีก 2-3 เท่า และยังมีความเสี่ยงด้านคุณภาพการผลิตของแรงงานที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรเปิดโครงการใหม่น้อยลง ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมไม่มีการเปิดโครงการใหม่ ปัจจุบันการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง และมีแนวโน้มการไม่รับโอนของผู้ซื้อคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ด้านราคาซื้อขายที่ดินหยุดปรับราคาหลังจากที่สูงมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุน ยังมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายเห็นเป็นโอกาสโดยยังมีแผนการลงทุนขยายตลาดของบ้านจัดสรร และคอมมูนิตีมีอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่มีศักยภาพ เช่น ขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา สำหรับแนวโน้มคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากแนวโน้มการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่และถนนมอเตอร์เวย์ที่ภาครัฐเริ่มกลับมาพิจารณาให้มีการดำเนินการต่อไป



กรุณาให้ความเห็น:แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

<http://www.bot.or.th/sites/BOTSurvey/Lists/NEReportSurvey/NewForm.aspx?source=/sites/BOTSurvey/Lists/NEReportSurvey/ThankYou.aspx>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รักศักดิ์	ธรรมแสง	ผู้บริหารทีม	E-mail: RuksakT@bot.or.th
สมบูรณ์	คูวัฒนสุชาติ	เศรษฐกรอาวุโส	SomboonK@bot.or.th
อุดม	อำนาจ	เศรษฐกรอาวุโส	UdomU@bot.or.th
สุภัทร	ธนภัทรบดี	เศรษฐกรอาวุโส	SupatTa@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำหนดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431, 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th